

Hurry Up !!!



7 ขั้นตอนเตรียม ปรึกษา Thesis ผ่านกลยุทธ์แบบกรรมการสอบต้องยื่นแล้วปรบมือให้

สำหรับคนที่เตรียมเอกสารและข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น Approved แล้วพร้อมที่จะปรึกษา Thesis คงจะมีความรู้สึกกลัว ไม่มั่นใจ ตื่นเต้นวิตกกังวลไม่น้อย เพราะได้ยื่นเสียง ลือจากรุ่นพี่ว่ากรรมการโหดมาก บางคนต้องร้องไห้ ออกนอกห้องสอบ พร้อมความผิดหวังสอบไม่ผ่าน แล้ว จะทำอย่างไร เตรียมตัวแบบไหน เรื่องที่ตัวเองทำต้องพูดรายละเอียดอะไรบ้าง ตรงไหนคือจุดบกพร่อง จุดอ่อน จุดที่คาดว่ากรรมการสอบจะโฟกัสมากเป็นพิเศษ แล้วงานคุณมีจุดเด่นอะไรที่จะต้องนำเสนอเพื่อทำ คะแนนและจงใจกรรมการสอบอยากจะเอ่ยคำว่ายินดีด้วยที่สอบผ่านพร้อมเสียงปรบมืออย่างประทับใจไม่รู้ ลืม นี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือความจริงที่ทางทีมงาน WWW.THESIS.IN.TH อยากจะแนะนำ

1.ศึกษารายละเอียดงาน ขั้นแรกคุณต้องย่อภาพรวมและรวบยอดความคิดงานที่ทำไว้ออกมาให้สั้น ที่สุด เรียกว่าเอาแต่เนื้อไว้ก่อน แล้วทำความเข้าใจให้ดี สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญออกมาเป็นข้อ ๆ ลำดับ ขั้นตอนสอดคล้องตามรูปแบบการนำเสนอที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

2.หาเอกสารอ้างอิง ที่นี้มาพิจารณาว่าในงานตรงไหนมีสาระสลบซับซ้อน บางจุดอาจมองภาพไม่ ชัดเจนต้องหาข้อเท็จจริง หนังสือ เอกสารที่นักวิชาการรุ่นก่อน ๆ เขียนไว้พร้อมทั้งนำหลักฐาน เอกสารมา สนับสนุนที่สำคัญเตรียมทำสำเนาไว้แสดงให้กรรมการสอบทราบ ตรงนี้คือตัวสะท้อนให้กรรมการสอบ รู้สึกว่าคุณใส่ใจในรายละเอียด มีการเตรียมความพร้อมก่อนทำการปรึกษา Thesis ซึ่งจะโน้มน้าวใจ กรรมการสอบทุกท่านให้มาเชื่อมั่นในตัวคุณ เชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จ อย่างน้อยหนึ่งในกลุ่ม กรรมการสอบเริ่มเทใจให้คุณแล้ว เพราะกรรมการที่นั่งฟังคือนักวิชาการจะเชื่อมั่นในแนวคิด ข้อเท็จจริงที่มีการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และนี่คือสิ่งที่จะทำคะแนนสำหรับคุณได้ดีทีเดียว

3.เตรียมสื่อในการนำเสนอ ก่อนอื่นคุณต้องวางโครงร่างความคิดรวบยอดทั้งหมดจากข้อที่หนึ่ง ออกมาตามความคิดคุณ ซึ่งจะกระตุ้นความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาประเด็นสำคัญกับระบบกระบวนการ คิดที่จะสื่อออกมา แล้วเรียบลำดับความคิดและจัดสื่อประสานกัน กล่าวคือคุณจะต้องแสดง ออกทางสื่อ พร้อมกันโดย แสดง Main Idea ที่ต้องการสื่อสาร แล้วประเด็นย่อยทั้งหมดเปรียบเทียบเหมือนแผนที่ในการดำเนิน เรื่อง ทำให้ตัวคุณมั่นใจในการนำเสนอ เมื่อทราบแนวทางแล้วควรจัดทำสื่อ ซึ่งตามมาตรฐานสากลใน การ**พรีเซนต์ Thesis** ต้องใช้โปรแกรมการนำเสนอที่เรียกกันว่า Power Point และสื่ออื่น ๆ แล้วแต่กรรมการ สอบจะกำหนดเพิ่มเติม คุณจะต้องใส่เนื้อหาสาระ ข้อความรูปภาพ กราฟในแต่ละสไลด์ โดยใช้โทสนี สอดคล้องกับสาระที่จะนำเสนอ และปรับแต่งอย่างสวยงาม

4.ข้อพูด ทั่วไปเรื่อง**พรีเซนต์ Thesis** แต่ละมหาวิทยาลัยมีกติกาที่เหมือนกันคือจะกำหนดเวลา การนำเสนอไว้ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะกำชับอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามใช้เวลาดำเนินเพราะจะทำให้เสียคะแนน บาง คนยังขู่ว่าอาจทำให้คุณสอบตกเลยนะ แน่แน่นอนว่าการได้เตรียมตัวพูดมาก่อน พร้อมทั้งซ้อมจับเวลาใน การ**พรีเซนต์ Thesis** หลาย ๆ ครั้งจะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ยิ่งการพูดที่จะฉาน ท่าทางที่มั่นใจ ทั้ง สีหน้าแวตามุ่งมั่น น้ำเสียงมีโทนสูงต่ำ และเน้นประเด็นสำคัญแบบชัด ๆ เชื่อว่ากรรมการสอบได้ยั้งคงรู้สึก คล้อยตามไปกับคุณอย่างน้อยร้อยละห้าสิบแล้ว เพราะความอดคิดที่ฝังแน่นอยู่ในใจนักวิชาการผ่านรุ่นสู่รุ่น คือ**พรีเซนต์ Thesis** ที่มีแวตาคำที่ไม่ค่อยกล้าจะสู้คน พูดสั้น ๆ ดิด ๆ ชัด ๆ แล้วยังมีไม้สั้น พร้อมทั้งมี อาการคล้ายคนเป็นลมคือกรรมการสอบจะยิดว่าคือตัวสะท้อนการทำงานแบบลวก ๆ ไม่พร้อมจะนำเสนอ ข้อมูลไม่ได้หา กะว่าดำเนินมา หวังจะหลอกรรมการคุณมีโอกาสสอบตกสูง

5.จำลองเหตุการณ์ เมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งเอกสาร สื่อสำหรับการนำเสนอ และการพูด ที่นี้ต้องเชิญ ญาติสนิท มิตรสหายรวมทั้งคนที่รู้ใจมานั่งฟังคุณ แต่ต้องหาคนที่มีความประสงค์เรื่องการสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยจะยิ่งดีจัดบรรยากาศให้คล้ายห้องสอบมากที่สุด คือ แอร์เย็นจัดพุ่งมาที่ตัวคุณ ไฟส่องสว่างจับมาที่งาน คุณ เครื่องขยายเสียงที่ดังชัดเจน ท้ายสุดต้องบอกทุกคนตั้งใจฟังแล้วตั้งคำถามไว้เตรียมซักคุณเมื่อจบการ ซ้อมการนำเสนอ

6.ตอบคำถามผู้ที่คุณเชิญมานั่งฟัง ข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะ คุณจะต้องตอบคำถามที่กรรมการสอบตั้ง แล้วซักคุณอย่างชนิดที่ว่าเอาตาย ฉะนั้นคุณต้องเตรียมคำตอบจากผู้ที่คุณเชิญมานั่งฟัง โดยที่ต้องควบคุม อารมณ์ ยิ้มเข้าไว้ จัดการความเครียด ต้องผ่อนคลายแล้วค่อย ๆ คิดก่อนตอบ ขั้นตอนนี้ทำให้คุณเจอสิ่งที่คาด ว่าจะพลาดตอนสอบ อย่างการพูดผิด การลืมประเด็นสำคัญ และบางครั้งต้องเจอการ โดนกรรมการสอบ กดดันอย่างชนิดที่คุณต้องหลั่งน้ำตาเลยทีเดีย

7.พักผ่อนอย่างเต็มที่ การได้นอนเต็มอิ่มในคืนก่อนสอบจะทำให้คุณมีโอกาสสอบผ่านสูง แต่หลายคนจะไม่ค่อยใส่ใจเพราะมีวเตรียมตัว **ฟรีเซนต์ Thesis** เกือบสว่าง ต้องเข้าใจว่าการที่ร่างกายคุณได้นอนหลับสนิทจะผ่อนคลาย สมองคุณจะลำดับความคิด และจะวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่คุณจะต้องตอบคำถามที่กรรมการสอบตั้ง สุดท้ายก่อนอาบน้ำแต่งตัวซักซ้อมพูดทบทวนแล้วโทรขอกำลังใจจากคนที่คุณรักที่สุดด้วย

จากประสบการณ์คนที่เคย **ฟรีเซนต์ Thesis** จะเตรียมตัวแบบลวก ๆ ฝังใจเรื่องราวที่รุ่นพี่คนก่อน ๆ บอกกล่าวว่าการกรรมการโหดมาก แล้วยังเวลาน้อย ทำให้ไม่มั่นใจ เสียขวัญและกำลังใจ แต่ทีมงาน WWW.THESIS.IN.TH จะให้คำแนะนำเรื่องเทคนิคการเตรียม **ฟรีเซนต์ Thesis** อย่างมืออาชีพจนกรรมการสอบต้องชื่นชมในผลงานคุณ และช่วยคุณสรุปประเด็นสำคัญอะไรควรพูดก่อน จัดหาเอกสารในการอ้างอิงสอนคุณใช้สื่อในการนำเสนอโดยไม่ติดขัด จัดบรรยากาศ สมจริงเตรียมทีมซักคุณ แบบชนิดที่ว่าเหมือนจำลองเหตุการณ์ในห้องสอบ พร้อมทั้งหาจุดที่คุณผิดพลาดแล้วจะหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงที และทีมงานเชื่อว่า คุณต้องสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแน่นอน คุณคงประทับใจไม่น้อยที่กรรมการสอบพร้อมใจกันยื่นแล้วปรบมือให้ คลิกมาที่นี้สิ WWW.THESIS.IN.TH

หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ คุษฎีนิพนธ์ ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี

Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำคุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำคุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำคุษฎีนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิจัย ป.โท รับทำวิจัย ป.เอก รับทำวิจัย ราคา รับทำวิจัย ๒ รับทำสารนิพนธ์ ๒ รับทำวิทยานิพนธ์ ๒ รับทำคุษฎีนิพนธ์ ๒ การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์ จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไรรับ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำคุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญาานิพนธ์ รับทำ วิจัย รับทำ สารนิพนธ์ รับทำ วิทยานิพนธ์ รับทำ คุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ รับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด บริษัทรับทำวิจัย บริษัทจ้างทำวิจัย

Admin THESIS IN TH

ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า

ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดูข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือ กระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำ ความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการ กระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 08-1144-5656

WEBSITE : www.thesis.in.th

E Mail : thesis.in.th@hotmail.com

Facebook : facebook.com/thesis.in.th

Line : [thesis.in.th](https://line.me/tv/p/thesis.in.th)



www.thesis.in.th

THESIS IN TH CO., LTD.

ลิขสิทธิ์ THESIS.IN.TH CO.,LTD.

(วันที่ 6 มิถุนายน 2564)